



จดหมายข่าว อบต.สามเมือง

ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๙

www.sammuangsida.go.th

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ



อำเภอสีดาได้กำหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสีดา(ศพส.อ.สีดา)วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.สามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา



การประชุมประชาคมตำบล เพื่อรับรองแผนชุมชนหรือแผนหมู่บ้าน

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้ดำเนินการประชุมประชาคมตำบล เพื่อรับรองแผนชุมชนหรือแผนหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้คัดเลือกประธานและเลขานุการประชาคมตำบลด้วย



โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ สมาชิก อปพร.ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันและรับบริการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ฝึกการป้องกันและระงับไฟฟ้า, การผจญเพลิง



โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

ระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม กองสวัสดิการสังคม ได้นำนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการทำความดี ร่วมบุญ จิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านโนนกกก ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา



งานประเพณีวันผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้จัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยและเป็นการแสดงมุทิตาจิตขอพรญาติผู้ใหญ่สร้างความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ตำบลสามเมือง



งานประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว เมืองสีดา ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้ร่วมงานประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว เมืองสีดา ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่อำเภอสีดา ตลอดไป



โครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธี โครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านสหกรณ์ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง กับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมสหกรณ์



การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
งานธุรการ สำนักงานปลัด

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๓๐ ๓๑๓๘ E-mail : sammuang.sida@gmail.com

พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๙

ท่านนายอำเภอเสีดา นายสุพจน์ แสนมี ประธานในพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสินค้าOTOP ที่ อปท.ทุกแห่งนำมาแสดง



พิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๙

อำเภอเสีดา ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า คหบดี และประชาชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี วีรสตรีของชาวจังหวัดนครราชสีมาและของชาวไทยทั่วประเทศ



การจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลสามเมือง

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ องค์กรบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้ดำเนินการจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลสามเมือง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ องค์กรภาคีเครือข่าย



โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลสามเมือง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมโครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลสามเมือง ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับความรู้



การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙
ชี้แจงเหตุผลในกรณี นายโกญจนาท ต่านกลาง ผู้ประกอบการโรงแรมกล้วยไม้ปารีสอร์ท ได้นำหลักฐานมาใบรับรองการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขอลดค่าภาษีลงตามส่วนที่ว่างลง ซึ่งคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่ผู้ประกอบการขอลดค่าภาษี



ผู้ตรวจการตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ท่านผู้ตรวจการมาตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสำราญตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งผลการตรวจเยี่ยม ได้เป็นไปตามแบบมาตรฐานจริง



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
งานธุรการ สำนักงานปลัด
โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๓๐ ๓๑๓๘ E-mail : sammuang.sida@gmail.com